
BORGARRÁÐ 29. október 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
plast sem sent hefur verið til endurvinnslu erlendis - R20100408

Hvert er heildarmagn plasts sem sent hefur verið frá Sorpu til endurvinnslu erlendis frá árinu 
2014-2020? Þá er óskað eftir upplýsingum um hversu lengi stjórn Sorpu hefur haft vitneskju 
um að plastið hafi ekki verið endurunnið? Hvað hyggst stjórn Sorpu bregðast við málinu og 
eru uppi áform um að leiðrétta tölur yfir endurvinnslu og endurnýtingu hjá Reykjavíkurborg í 
ljósi þessara upplýsinga.


